



ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์

เรื่อง การจัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ / โครงการวิจัยทุนอุดหนุน
ของหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์

ตามประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 กำหนดหน้าที่ โครงสร้างบุคลากร และการบริหารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นั้น

เพื่อให้การบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถตอบสนองความต้องการของคณาจารย์ในดำเนินงานวิจัยได้มากขึ้น รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้
สาธารณชนได้ทราบผลงานวิจัยที่คณาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ได้ทำไว้ โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
จึงให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยให้ใช้ข้อความตามประกาศนี้แทน

“4) เพื่อให้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มีรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จึงให้
โครงการวิจัยทุกโครงการที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะเศรษฐศาสตร์ ทั้งที่ดำเนินการผ่านหรือไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การจัดสรรค่าให้บริการที่จะต้องแบ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กรณี
ดังนี้

4.1 โครงการพัฒนาวิชาการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการ
พัฒนาทางวิชาการ พ.ศ. 2559 แบ่งเป็นดังนี้ คือ

จากร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งสิ้นของโครงการที่กันไว้สำหรับหน่วยงานต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยให้จัดสรรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ส่วนกลาง)

ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับภาควิชาที่หัวหน้าโครงการและ
ทีมวิจัยสังกัด (จัดสรรภายในคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น)

ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

4.2 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าอำนาจการโครงการวิจัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการบริหารโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งเป็นดังนี้ คือ

4.2.1 โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ และโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ ให้จ่ายเงินค่าอำนาจการโครงการวิจัยร้อยละ 10 ของงบดำเนินการวิจัย และให้จัดสรรเงินตามสัดส่วนดังนี้

ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับภาควิชาที่หัวหน้าโครงการและทีมวิจัยสังกัด (จัดสรรภายในคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น)

ร้อยละ 2.5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

4.2.2 โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ให้จ่ายเงินค่าอำนาจการโครงการวิจัยร้อยละ 10 จากงบดำเนินการวิจัยแต่ละงวด หรือตามการอนุมัติของแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย และให้จัดสรรเงินตามสัดส่วนดังนี้

ร้อยละ 0.5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง)

ร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ร้อยละ 4 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับภาควิชาที่หัวหน้าโครงการและทีมวิจัยสังกัด (จัดสรรภายในคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น)

ร้อยละ 4 ของงบประมาณทั้งสิ้นแบ่งให้กับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์)

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์